

**Trường THCS Thị trấn Văn Điển thực hiện thành công Chuyên đề
môn Giáo dục thể chất cấp Thành phố năm học 2022 – 2023**

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023, sáng ngày 14 tháng 4 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức tiết dạy chuyên đề môn Giáo dục thể chất cấp Thành phố tại nhà đa năng - trường THCS Thị trấn Văn Điển với nội dung **“Bài tập hỗ trợ nâng cao kỹ thuật chuyển và bắt bóng hai tay trước ngực - Chủ đề: Thể thao tự chọn (bóng rổ)”** do thầy giáo Nguyễn Văn Luân và các em học sinh lớp 6A1 trường THCS Thị trấn Văn Điển thực hiện.

Tới dự tiết chuyên đề có Môn Giáo dục thể chất cấp Thành phố có Ông Nguyễn Hữu Thắng – Chuyên viên Sở GD&ĐT Hà Nội, PGS. Ts. Lê Trường Sơn Trần Hải - ĐHSP Hà Nội II - Tác giả sách kết nối tri thức với cuộc sống, Ông Phạm Văn Ngát – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì; cùng sự có mặt của các thầy cô Chuyên viên, giáo viên cốt cán môn Giáo dục thể chất của các phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã trong toàn Thành phố.

Dạy học môn Giáo dục thể chất là hoạt động giáo dục nhằm mục đích giáo dục học sinh có được những tri thức văn hóa thể chất, sức khỏe. Bộ môn giáo dục thể chất trong trường Trung học cơ sở là bộ môn nhằm thúc đẩy sự phát triển hài hòa của cơ thể, tăng cường trao đổi chất, rèn luyện ý chí vững vàng, phát triển hợp lý các tố chất thể lực góp phần đào tạo thế hệ học sinh thành những người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức.

Đến với tiết dạy chuyên đề **“Bài tập hỗ trợ nâng cao kỹ thuật chuyển và bắt bóng hai tay trước ngực - Chủ đề: Thể thao tự chọn (bóng rổ)”** do thầy Nguyễn Văn Luân thực hiện, với sự chuẩn bị chu đáo, dụng cụ kết hợp video, hình ảnh minh họa trong bài giảng, đồng thời lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, tiết học đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Một điểm mới trong tiết dạy là việc lồng ghép trò chơi và hoạt động theo nhóm, giúp học sinh thích thú và tích cực luyện tập, không những rèn luyện kỹ thuật mà còn có khả năng tư duy, năng lực phối hợp với tập thể giúp các em đoàn kết hơn và luyện tập tốt hơn.

Tiết học vô cùng thú vị và không kém phần bổ ích của thầy giáo Nguyễn Văn Luân đã phân nào cho thấy được sự hứng khởi của các em học sinh khi tham gia học tập môn học này. Thầy Luân, ngoài việc sử dụng các video hướng dẫn học sinh tập luyện còn trực tiếp tham gia tập luyện, uốn nắn sửa động tác cho các em học sinh. Các em học sinh được tham gia tập luyện và trò chơi trong tiết học một cách hiệu quả, rất sôi nổi, tự tin.

Kết thúc buổi chuyên đề, các đồng chí đại diện Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã và các thầy cô giáo chuyên trách đã thảo luận về tiết dạy. Hầu hết các ý kiến đều khẳng định ý nghĩa, sự cần thiết của buổi chuyên đề, nhận thức được ý nghĩa đem lại của việc tổ chức một tiết dạy chuyên đề. Qua đó, các thầy cô giáo giảng dạy môn Giáo dục thể chất có điều kiện học hỏi, trao đổi và rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học, nghiệp vụ sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Xin chúc mừng thầy giáo Nguyễn Văn Luân đã hoàn thành tốt tiết dạy của mình, chúc thầy có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục truyền cảm hứng, đam mê của mình để dẫn dắt các em học sinh hứng thú trên con đường chinh phục tri thức.

Chuyên đề “***Bài tập bổ trợ nâng cao kỹ thuật chuyển và bắt bóng hai tay trước ngực - Chủ đề: Thể thao tự chọn (bóng rổ)***” đã thành công tốt đẹp, được Sở GD&ĐT Hà Nội, các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã đánh giá là chuyên đề có chất lượng và có ý nghĩa thiết thực trong hoạt động giảng dạy.

Một số hình ảnh trong buổi Chuyên đề:



Mở đầu tiết chuyên đề là phần biểu diễn “Võ thuật” và erobic vô cùng ấn tượng của các em học sinh



Thầy giáo tập hợp học sinh và bắt đầu buổi học





Các em học sinh tích cực tham gia tập luyện



Toàn cảnh tiết học chuyên đề







Các em học sinh tập luyện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo



Các thầy giáo, cô giáo thảo luận sau tiết dạy chuyên đề



Các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh chụp ảnh lưu niệm

Thực hiện: Cô giáo Nguyễn Thị Trâm